

'สมคิด' แก้งจนเกษตรกร จี้อลดแผนศก.ฐานราก

วาง 3 แนวทางดำเนินงาน เล็งเพิ่มรายได้เกษตรกร

กรุงเทพธุรกิจ ● “สมคิด” ตรวจเยี่ยม
กระทรวงเกษตรฯ เรียกหน่วยงานภายใน
ประชุม ตามจี้อแผนบูรณาการเศรษฐกิจ
ฐานรากวงเงินรวมกว่า 1.2 หมื่นล้าน หวัง
สร้างอาชีพได้ไม่น้อยกว่า 80% ของกลุ่ม
เป้าหมายในพื้นที่ 7,255 ตำบล ระบุต้อง
มีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจน

นายเกษม บุญราช รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการทำงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตาม
แผนบูรณาการการทำงานของหน่วยงาน
ภายในกระทรวง รวมทั้งติดตามความ
คืบหน้าของการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ประจำปี 2563 โดยมีกระทรวงเกษตรฯ
เป็นฝ่ายรวบรวมและเลขานุการบูรณาการ
งบประมาณด้านต่างๆ ร่วมกับกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงศึกษาธิการ

นายเกษม กล่าวต่อว่า การเดินทาง
มาของรองนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เพื่อ
ร่วมประชุมและจัดทำงบประมาณบูรณา
การงบร่วมกันตามวัตถุประสงค์เพื่อให้
ชุมชนและเกษตรกรมีรายได้ของครัวเรือน
เพิ่มขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ
ของรายได้ประชากร โดยการน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพและ
รายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความ
มั่นคง พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์

รวมทั้งส่งเสริมพัฒนามูลค่าทาง
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่
ท้องถิ่น ผ่านกลไกสหกรณ์ ร้านค้าชุมชน
วิสาหกิจชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการกองทุนและแหล่งสินเชื่อ
การเกษตรในภาครัฐ ส่งเสริมการ
บริหารจัดการและพัฒนาระบบธนาคาร
ที่ดิน สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของประชาชนและกลุ่มอาชีพ ส่งเสริม
ให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อยมี
โอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นรากฐานของ
อาชีพ

“การจัดทำงบประมาณของกระทรวง
ในปี 2563 จะเน้นการบูรณาการงบประมาณ
เพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกร
ซึ่งต้องมีการสร้างอาชีพเสริม และสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกลไกสหกรณ์ ร้านค้า
และรัฐวิสาหกิจชุมชน และช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำการเกษตรและหา
กลไกอื่นๆ เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง
เพิ่มขึ้น” นายเกษม กล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์กล่าว
ว่า แผนบูรณาการและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากปี 2563 จะบูรณาการงบประมาณ
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์
กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงศึกษาธิการ
ภายใต้วงเงิน 12,076.9509 ล้านบาท เพื่อ
ยกระดับรายได้ของเกษตรกร ประชาชน

สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน ครอบคลุม
พื้นที่ 7,255 ตำบล

ทั้งนี้เป้าหมายเพื่อลดปัญหาความ
ยากจนของประชาชน โดย 80% ของกลุ่ม
เป้าหมายต้องมีรายได้สูงกว่าเส้นความ
ยากจน และกลุ่มเป้าหมายต้องมีรายได้สูง
ขึ้นเฉลี่ย 10% สำหรับแนวทางการดำเนินงาน
แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่การพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนและได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพไม่น้อยกว่า 6 แสนราย ภายใต้
งบประมาณบูรณาการ 6,804 ล้านบาท และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการส่งเสริม
แปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

สำหรับมาตรการและนโยบายต่างๆ
จะครอบคลุมจำนวนผู้ประกอบการไม่
น้อยกว่า 6 แสนคน หรือ 2,000 กลุ่ม
จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาไม่
น้อยกว่า 7,000 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้งบประมาณ
ประมาณ 3,471.4 ล้านบาท และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด
โดยการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ
ของสถาบันพัฒนาภาค สหกรณ์ ร้านค้า
ชุมชน วิสาหกิจชุมชน เพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยงภาคเกษตรภายใต้งบประมาณ
1,801.11 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่ 14 ก.พ.
นายสมคิดจะเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะมีการ
หารือในหลายประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์
พืชน้ำมัน เช่น ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ที่ยังมี
ปัญหาราคาคงต่ำในปัจจุบัน